

BÁO CÁO**Công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội
trong đoàn viên thanh niên tháng 8, năm 2023**

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ báo cáo công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tháng 8 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Dư luận về công tác xây dựng Đảng, Đoàn, hệ thống chính trị

Trong tháng 8, tình hình tư tưởng ĐVTN trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, định hướng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Về tình hình thế giới, dư luận thanh niên quan tâm đến tình hình căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine, nhất là hai bên đều đe dọa tăng cường tấn công đối phương vì căng thẳng trên Biển Đen và những cuộc phản công liên tiếp giữa 2 nước. Iran phát triển thành công công nghệ tên lửa hành trình siêu thanh. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, sau khi xảy ra vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống Fernando Villavicencio, đồng thời cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đúng kế hoạch. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã thông qua sắc lệnh hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet, 45 tuổi, làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ mới. Ông Ali Mahaman Lamine Zeine đã được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm làm Thủ tướng mới. Ngày 09/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm một số hoạt động đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc. Theo đó, sắc lệnh này cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số "giao dịch nhất định" trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Về tình hình trong nước, dư luận xã hội quan tâm đến sự kiện Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/8/2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là lần đầu tiên ông Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp sau 30 năm thiết lập

quan hệ ngoại giao. Hai quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác song phương bước lên tầm cao mới; sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tại Đại hội đồng AIPA-44 góp phần bảo đảm ổn định và thịnh vượng của ASEAN. Chuyến công tác góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia và củng cố tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Iran.

2. Dự luận về kinh tế - văn hóa - xã hội

Trong tháng, dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố để lấy ý kiến đóng góp. Dự luận đánh giá dự thảo Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em, nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo, khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non, nhất là đối với việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi, thu hút đối với giáo viên, trẻ em mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong độ tuổi 3-4 tuổi; 4-5 tuổi tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dư luận thanh niên bày tỏ sự quan tâm đến phát ngôn của Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2023 sau 1 tuần đăng quang. Đa số dư luận và các bình luận trên mạng xã hội đều không đồng tình với những phát ngôn của Ý Nhi, tẩy chay, đòi tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi. Nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Ý Nhi ứng xử kém tinh tế, một số ý kiến lại cho rằng Ý Nhi “còn non trẻ”, “quá thẳng thắn” cần phải khéo léo hơn trong trả lời những câu hỏi của truyền thông. Thanh niên mong muốn các Hoa Hậu, Á hậu cùng công ty quản lý phải có trách nhiệm kiểm soát lời nói, hành động với công chúng. Các cấp bộ Đoàn cần định hướng đối với thanh niên để bày tỏ ý kiến các nhân trên không gian mạng một cách văn minh, lịch sự.

3. Dự luận về an ninh trật tự

Trong tháng, ĐVTN trong toàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cảnh giác trước sự xúi giục của các thế lực thù địch.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn xảy ra tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất

trật tự an toàn giao thông, thậm chí gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Để phòng ngừa tình trạng này, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các nhóm thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa, răn đe, giáo dục. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trên đây là báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ./.

Nơi nhận:

- BTG TW Đoàn (B/c);
- Lưu VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Kỳ